

Tinh Cao

**Chúa Nhật 34TN-A**

**LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VỮ TRƯỜNG**

**(Lễ tạ ơn)**

Phụng vụ Lễ Chúa

Bài Đọc I: Ed 34, 11-12. 15-17

"Phận các ngươi là nhữg đoàn chiên của Ta, Ta xét xử giũa chiên vũa chiên".

Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Đấy Chúa là Thiên Chúa phán: "Này chính Ta săn sóc đoàn chiên của Ta và Ta sẽ kiểm soát chúng. Nhữg mảt mảc tũ kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bũ tũn mát, thì Ta cũng kiểm điểm đoàn chiên Ta nhữ vũa. Ta sẽ giũa thoát chúng khũa mũa nũa mà chúng đã bũ phân tán, và trong ngày mây mù đen tũi.

"Chính Ta sẽ chẵn dũt các chiên Ta, chính Ta sẽ cho chúng nũa nghũa, Chúa là Thiên Chúa phán nhữ thũa. Ta sẽ tìm con chiên đã mảt, sẽ đẽm con chiên lũa vũa, sẽ bẵg bó con chiên bũ thũa ng tích, sẽ lo chũa con chiên bũ m đau, con nào mũa p béo, Ta sẽ chẵm sóc, và sẽ chẵn dũt nó trong sẽ công chính.

"Còn các ngươi, hãy chiêm ngắm Ta, Chúa là Thiên Chúa phán thế này: Nay Ta sẽ phân xử giữa con này với con khác, giữa cha cũ với kẻ dâm dục".

Đó là Lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 22, 1-2a. 2b-3. 5. 6

Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu gì (c. 1).

Xướng: 1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh rì Người cho tôi nghỉ ngơi. - Đáp.

2) Tôi ngu ngốc, chẳng hiểu gì, Người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, Người lo bôn bổn. Người hướng dẫn tôi qua những con đường đạo chính, sợ hãi vì uy danh Người. - Đáp.

3) Chúa dẫn ra cho tôi mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đi phụng thờ: Dẫn tôi thì Chúa xứng đáng thờ phụng, chén rượu tôi đầy tràn chan chứa. - Đáp.

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ được nghỉ ngơi cho tới thời gian rất lâu dài. - Đáp.

Bài Đọc II: 1 Cr 15, 20-26. 28

"Người đã trao vương quốc này cho Thiên Chúa Cha, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự".

Bài trích thư thư nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Đức Kitô đã tạc cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kỳ yên giá. Vì vậy sự chết bởi tội lỗi, thì sự sống lại cũng bởi tội lỗi. Cũng như mọi người đều phải chết vì Adam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô nhờ vậy. Nhưng ai nếm được theo thế của mình, hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, do đó nên những kỳ thu về Đức Kitô, những kỳ đã tin Ngài và xưng thán: rồi đến tận cùng khi Ngài đã trao vâng quở lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt mọi đau khổ, quy phục năng và thế lực.

Những Ngài còn phải cai trị cho đến khi Ngài đặt mọi quân thù dưới chân Ngài. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Khi mọi sự đã suy phục Ngài, bởi vì chính Con cũng sẽ suy phục Đức Ngài đã bởi sự suy phục mình, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự.

Đó là lời Chúa.

Alleluia: Mc 11, 10

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Ngài nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng người Đavít tiếp chúng ta đã đến. - Alleluia.

**Phúc Âm: Mt 25, 31-46**

**"Ngài sẽ ngồi trên ngai uy linh của Ngài, và sẽ phân chia họ ra".**

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ rằng: "Khi Con Ngài đến trong vinh quang, có hết thế gian mọi thiên thần hạ xuống, Ngài sẽ ngồi trên ngai uy linh của Ngài. Muôn dân sẽ đứng trước mặt"

họp lại trước mặt Ngài, và Ngài sẽ phân chia họ ra, như một tờ tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Ngài cho đặng bên phải, còn dê ở bên trái.

"Bởi vì vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: "Hãy đến, hãy những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuộc bạn cho các người từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các người cho ăn; Ta khát, các người đã cho uống; Ta là khách lạ, các người đã tiếp rước; Ta mình trần, các người đã cho mặc; Ta đau yếu các người đã viếng thăm; Ta bỏ tù đầy, các người đã đến với Ta".

"Khi ấy người lành đáp lại rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa đau hay bỏ tù đầy mà chúng con đến viếng Chúa đâu?" Vua đáp lại: "Quả thật, Ta bỏ các người: những gì các người đã làm cho một trong các anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là các người đã làm cho chính Ta".

"Rồi Ngài cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: "Hãy đi khỏi bạn chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các người không cho ăn; Ta khát, các người không cho uống; Ta là khách lạ, các người chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các người không cho mặc; Ta đau yếu và bỏ tù, các người đâu có viếng thăm Ta!"

"Bởi vì họ cũng đáp lại rằng: "Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, đau yếu hay bỏ tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?" Khi ấy Ngài đáp lại: "Ta bỏ các người vì: những gì các người đã không làm cho một trong các anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã không làm cho chính Ta". Những kẻ ấy sẽ phải đi vào chốn cơn hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu".

Đó là lời Chúa.

## **SẴN NG VÀ CHIA SẴN LỜI CHÚA**

**Điểm then chốt để đức tin của chúng ta trong cuộc sống chung thật là**

## con người không thấy mà làm hay không làm, thì thôi

Chúa Nhật XXIV Thứ Năm cũng là Chúa Nhật Lễ Trùng Kính Chúa Kitô Vua, Chúa Nhật cuối cùng cũng là Chúa Nhật kết thúc phụng vụ niên, mang ý nghĩa đó là mùa chiêm ngắm Chúa Kitô đã lên đấng tối thượng phụng vụ trong cộng đồng phụng vụ niên, thì đi tìm mà suốt năm trôi trong giọng lịch sử của nhân loại Giáo Hội cử hành Mùa Chiêm Ngắm Chúa Kitô, bao gồm những biến cố của Ngài: "Hóa Thành Nhân Thế" (Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh mà màn cho phụng vụ niên), Mùa Chiêm Ngắm "cùng chúng sinh" (Mùa Thứ Năm Niên sau Mùa Giáng Sinh), Khổ Nạn và Vượt Qua (Mùa Chay, Tuần Thánh và Mùa Phục Sinh), "cùng Giáo Hội cho đấng tôn thờ" như Thánh Linh Hiện Xuống (Mùa Thứ Năm Niên sau Mùa Phục Sinh).

Với ý nghĩa liên quan đấng Chúa Kitô Vua, mỗi chu kỳ phụng vụ đều có một ý nghĩa khác nhau, tùy theo Bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc.

Chu kỳ phụng vụ niên Năm A, chiụu kích vớ Chúa Kitô Vua liên quan đấng quyến phán xét muôn dân qua cuộc chung thố vào lúc Ngài i i đấng trong vinh quang (ám chớ Ngài là Vua cả toàn thế nhân loại và cả vũ trụ này), như Bài Phúc Âm Thánh Mathêu cuộ đố 25 hôm nay cho thấy.

Chu kỳ phụng vụ niên Năm B, không theo Phúc Âm Thánh Marco như thường lệ mà là theo Phúc Âm Thánh Gioan, chiụu kích vớ Chúa Kitô Vua liên quan đấng vớng quố siêu việt không thuố cuộc thế gian cả Ngài (so với quyến lệ cũ của đố quố Rôma hiện thân nớ i Tớng Trớng Philato là nhân vật lịch sử đã nghe thấy Ngài tuyên bố về vớng quố cả Ngài i như vậy).

Chu kỳ phụng vụ niên Năm C, chiụu kích vớ Chúa Kitô Vua liên quan đấng quyến năng cả đố cả Ngài (đố c tớ ra nớ i trớng hớ p ngớ i trớng thớ ng hớ i, chớng tớ Nớ c cả Ngài i không thuố cuộc thế gian này mà là thuố cuộc mớ t thớ giớ i thớ n linh siêu nhiên bớ t đớ t).

Trong cuộc chung thố đố c Bài Phúc Âm Thánh ký Mathêu thuố t i cho Chúa Nhật XXXIV trùng kính Chúa Kitô Vua hôm nay, Chúa Kitô chớng như ng tớ ra Ngài i là vua trớ i đớ t (bao gồm cả các thế n trớ i) mà còn xác đớ nh rõ Ngài i là Vua có toàn quyến xét xớ và thớ ng phớ t muôn dân thiên hớ như sau (như ng chớ in nghiêng do ngớ i viớ t tớ ý như n mớ nh và chớng thớ c như ng

gì đang diễn ra trong gia đình):

"Khi Con Ngươi đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu hạ Con, Ngươi sẽ ngự trên ngai uy linh của Ngài. Muôn dân sẽ đổ xô đến để gặp Ngài, và Ngài sẽ phân chia họ ra, như nước tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Ngài cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bởi vì Vua sẽ phán với những người bên hầu hạ rằng 'Hãy đến, hãy vào cùng Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các người tốt khi tôi đi vắng...'"

Tiêu chuẩn thực sự của một công minh trong cuộc sống chung thực sự này đó là đức bác ái yêu thương tha nhân, một tiêu chuẩn áp dụng cho "muôn dân" thiên hạ, chứ không cho riêng gì Dân Chúa Cựu Ước (dân Do Thái) hay Tân Ước (Kitô hữu). Và thành phần tha nhân của đức bác ái yêu thương này chính là chính bản thân Ngài, một bản thân đã được đem hóa với thành phần bất hạnh của đức bác ái xót: "các anh em bé nhỏ nhất của Ta".

Vấn đề đức bác ái này là tại sao Chúa Kitô Vua lại đem hóa mình với thành phần anh em hèn nhỏ nhất của Ngài, nếu không phải vì Ngài đã "yêu thương những người không thuộc về mình thì Ngài muốn chúng ta Ngài yêu họ đến cùng" (Gioan 13:1). Mà "đến cùng" đây không phải chỉ đến cùng của tình yêu của Ngài mà đến cùng con người và nhân phẩm của họ cùng. Bởi thế, tất cả vinh hiển và chân dung của Lòng Thương Xót vô cùng nhân hậu của Ngài được tỏ ra nơi những con người cùng tột này.

Tuy nhiên, các thành phần của đức bác ái này thành phần dễ bị hiểu lầm đi đâu lòng tự ái và vua thực sự phán tại cao này giữa họ nhau: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng con đến viếng Chúa đâu?"

Như thế, bên ngoài thì tiêu chuẩn của cuộc sống chung thực sự liên quan đến sự phân biệt giữa các tầng lớp mọi người và tầng lớp người, bao gồm cả chiên lẫn dê, rõ ràng đó là đức bác ái yêu thương, thì bên trong là chính đức tin, một "đức tin thật hiển nhiên qua đức ái" (Galata 5:6): "có bao giờ chúng con thấy Chúa". Điểm then chốt của đức bác ái này đây là con người không thấy mà làm hay không làm, thì thôi: làm theo đức tin thì đức bác ái của đức, còn không làm như dê bị không tin thì bị hãm hại.

Vấn đề đặt ra ở đây là nếu thì chúng ta có Kitô hữu là chiến đấu của rì hay sao, vì chúng ta thành phần Kitô hữu mới có đức tin, tin vào Chúa Kitô, ngoài ra, ai không phải là Kitô hữu, không tin vào Chúa Kitô thì là để bị đi hay sao?

Tất nhiên không phải vậy. Thuyết chỉ của Kitô hữu có đức tin này cũng có thể bị đi nếu không sống "đức tin thật hiện qua đức ái". Kitô hữu không sống đức ái yêu thương bằng đức tin, thì mất nghĩa nào đó, cũng chúng khác gì hay hơn gì dân ngoại hay thành phần thu thuế, thành phần tì lị, như chính Chúa Giêsu khẳng định (xem Mathêu 5:47), nghĩa là chúng khác gì với vô thần.

Trái lại, cho dù là dân ngoại vô thần chúng sống buông thả theo tự nhiên hay là thành phần ngoại lai sống chúng khác gì dân ngoại, điển hình là người Samaritanô nhân lành, trong Phúc Âm Thánh Luca đoạn 10 (33-34), đã tỏ ra tay của vị nhân nhân đáng chúng ta mất thuế Do Thái với kẻ thù dân Samaria, họ vẫn là thành phần hữu thần hơn cả vị thầy và thầy levi trước đó trông thấy nhân nhân để chúng tránh né và bỏ đi.

Qua cuộc chúng tham vấn đức bác ái yêu thương trong Bài Phúc Âm Chúa Nhật XXXIV Trùng Kính Chúa Kitô Vua hôm nay đã cho thấy tính cách làm Vua của Chúa Kitô, chúng Ngài đi không phải để phục vụ mà là để phục vụ (xem Mathêu 20:28), phục vụ đoàn chiên của Ngài, như chính Ngài, qua mission tiên tri Êzekiêl trong Bài Đức 1 hôm nay cho thấy:

"Này chính Ta săn sóc đoàn chiên của Ta và Ta sẽ kiểm soát chúng. Nếu mất một con chiên đi mất đoàn chiên trong ngày chúng bị mất, thì Ta cũng kiểm soát đi mất đoàn chiên Ta như vậy. Ta sẽ đi tìm nó thoát chúng khỏi miệng nó mà chúng đã bị phân tán, và trong ngày mây mù đen tối. Chính Ta sẽ chặn đứng các chiên Ta, chính Ta sẽ cho chúng nghỉ ngơi, Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo cho con chiên bị đau, con nào mập béo, Ta sẽ chăm sóc, và sẽ chặn đứng nó trong sự công chính".

Vì thế, nếu chúng ta là chiến của vị mất một con chiên vô cùng nhân hậu này, họ sẽ không thế nào, vào một lúc nào đó trong đời, không cảm thấy như tình hình thật của mình và chúng ta chiến của mình như Thánh Vinh gia đã bày tỏ và diễn tả Thánh Vinh 22 trong Bài Đáp Ca hôm nay:

- 1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu u thiếu chi. Trên đường cỏ xanh rì Ngồi tôi nếm ngọt.
  
- 2) Tôi ngu ngốc, chẳng nghĩ ngợi, Ngồi tôi học hỏi được tôi, tâm hồn tôi, Ngồi tôi lo bực bội được. Ngồi tôi được tôi qua những con đường đạo chính, sống vì uy danh Ngồi.
  
- 3) Chúa dạy ra cho tôi tâm trí, ngay trước mắt những kẻ đi phẫn nộ: được tôi thì Chúa xác định được tôi, chén rượu tôi đầy tràn chan chứa.
  
- 4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sống như kẻ cho tôi thời gian rất lâu dài.

Thật ra, Chúa Kitô Vua đã được làm Vua khi Ngài đi trong cõi chết sống lại, nghĩa là vào lúc Ngài hoàn toàn chiến thắng tội lỗi và sống chết nên chung bản thân của Ngài, là một ngôi vị thần linh, và nên riêng nhân tính được Ngài mang lấy: "Thầy được toàn quyền trên trời đất" (Mathêu 28:18). Thánh Phaolô trong Thư gửi Corintô I nói được cũng Bài Đệ 2 hôm nay đã xác định như vậy:

"Anh em thân mến, Đấng Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả được mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sống chết bởi một người, thì sống chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người được được phép chết nên Adam thế nào, thì mọi người cũng sống được tác sinh trong Đấng Kitô như vậy. Nhưng ai nên được theo theo thế của mình, hoa quả được mùa là Đấng Kitô, do đó nên những kẻ thu hoạch với Đấng Kitô, những kẻ đã tin Ngài xuống thế: rồi được nên cùng khi Ngài đã trao vâng quở lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt mọi được mùa, quyền năng và thế lực".

Tuy nhiên, trên thế giới, cho dù theo nguyên tắc vâng quở của satan từ sau nguyên tội đã bị phá hủy bởi Đức Vua Kitô, vẫn càng ngày càng hoang hành và lang hành như Thiên Chúa đã chết hay chết có Chúa từ nào khác ngoài satan cùng bản ngã và thế giới, khi mà con người càng văn minh và khoa học kỹ thuật nên nhân bản càng bọ lo và điệt như ngày nay, không còn luân thường đạo lý gì nữa, ngoài thế giới do duy nhân bản, như đang xảy ra và chính thế giới Tây phương Kitô giáo hiện nay. Đó là lý do Thánh Phaolô, trong cùng bài Thư gửi Bài Đệ 2 hôm nay đã phải công nhận với đời xác định với mọi nhiệm cánh chung thu hoạch với Thiên Chúa, Đấng là nguyên ủy và là cùng đích, là Alpha và Omega (xem Khô Hủy 1:8,23:13), Đấng canh tân đời mọi thế giới (xem Khô Hủy 21:5), như sau:

"Nhưng Ngài còn phải cai trị cho đến khi Ngài đặt mọi quân thù dưới chân Ngài. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Khi mọi sự đã suy phôi Ngài, bấy giờ chính Con cũng sẽ suy phôi. Đấng đã bắt mọi sự suy phôi mình, đấng Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự".

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hôm nay là để cảm ơn bài chia sẻ trên

CN.XXXIV.A-LeChuaKitoVua.mp3

--